

บทที่ 1

บทนำ



ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ในยุคปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือส่วนใดก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์โดยใช้เวลาไม่นานนัก หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งผู้รับสารหรือคนทั่วไปสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็วจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วย และที่สำคัญจะขาดเสียมิได้คือ "สื่อมวลชน"

Schramm(1964) กล่าวไว้ว่า สื่อมวลชนมีหน้าที่รายงานเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการประกาศข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

จากคำกล่าวของ Schramm จะเห็นได้ว่าการเน้นให้เห็นถึงและบทบาทในการเสนอข่าวสาร ซึ่งบทบาทเหล่านี้มีความเหมาะสมและสามารถเข้ากันได้กับการพัฒนาประเทศ เพื่อให้คนในสังคมมีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อันเกิดจากการทำหน้าที่การรายงานข่าวสารของสื่อมวลชนผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งข่าวสารที่สื่อมวลชนรายงานนี้สามารถช่วยให้คนในสังคมได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถเลือกที่จะทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองก็ได้ หรือสามารถที่จะนำเงินที่เก็บออมไว้มาลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในตลาดเงิน หรือตลาดทุน แต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนในสังคมไทยให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น)กันมาก โดยพิจารณาจากตัวเลขการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละรายวันของผู้ลงทุนรายย่อยจะมีสูงมากถึงร้อยละ 64.49 ของผู้ลงทุนทั้งหมด(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 19 ต.ค. 2542) ดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่จะมาสนับสนุนการลงทุนหลักทรัพย์ของคนในสังคมหรือนักลงทุนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของนักลงทุนหรือคนในสังคมได้เป็นอย่างดี

แนวโน้มของการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์(หุ้น)ทั่วโลก เป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ ว่า นับวันจะต้องเติบโตและขยายตัวขึ้นตลอดเวลา ครอบคลุมทั้งระบบการเงินและระบบตลาดทุน ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญเศรษฐกิจระดับประเทศและเศรษฐกิจระดับโลกอยู่ ดังนั้นควบคู่กันกับ พัฒนาการของตลาดหุ้น ก็หนีไม่พ้นเรื่องของการรายงานข่าวหุ้นของสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ นั้นเอง ปัจจุบันข่าวเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้น เป็นที่ยอมรับว่าได้รับความสำคัญจากสื่อทุกประเภท ดังนั้นบทบาทหน้าที่และความสำคัญของผู้สื่อข่าว ในการที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่รายงานข่าวหุ้น หรือข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้นจึงเป็นสิ่งที่นับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้น(พิศิษฐ์ ขวาลาวัช, 2540)

โบรกเกอร์ก็คือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บริการด้านซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนั้นในการซื้อขายหุ้นเราจะต้องติดต่อกับโบรกเกอร์ ซึ่งโบรกเกอร์จะต้องรับผิดชอบแทนผู้ลงทุนในฐานะที่เป็น"ตัวแทน"ให้

นอกเหนือจากการให้บริการโดยการเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นแทนลูกค้า ตลอดจน การดำเนินการเป็นตัวแทนในการชำระเงิน และส่งมอบใบหุ้นแล้ว ยังมีบริการอื่น ๆ เช่น รับฝากใบหุ้น ติดตามสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนในเรื่องเงินปันผล หุ้นเพิ่มทุน การจองซื้อหุ้นใหม่ รวมทั้งการให้บริการด้านให้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบริการด้านประกัน การจำหน่ายหลักทรัพย์ คือให้คำปรึกษาในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นการประเมินราคาหลักทรัพย์ว่ามีมูลค่าเกินมูลค่าที่แท้จริงหรือไม่ ผลของการวิเคราะห์จะออกมาในรูปผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ เพื่อผู้ลงทุนจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจว่า การลงทุนซื้อหลักทรัพย์ชนิดนั้น ๆ จะให้ผลตอบแทนคุ้มหรือไม่ เมื่อเทียบกับโอกาสในการเลือกลงทุนอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา การลงทุนประกอบด้วยผู้ลงทุนแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนแตกต่างกัน บางคนลงทุนเพื่อหวังรายได้ อยู่ในรูปของดอกเบี้ยเงินปันผล บางคนหวังกำไรส่วนทุน (รัชฎา จารุจินดา, 2524)

ในปี 2536 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ได้ปิดตลาดที่ระดับ 1,682.85 จุดเพิ่มขึ้นจากปี 2535 ดัชนีปิดที่ระดับ 893.42 จุด ในปี 2537 ดัชนีปิดที่ระดับ 1,360.09 จุด และในปี 2538 ดัชนีปิดที่ระดับ 1,280.81 จุด จะเห็นได้ว่าในช่วง 3 ปี(2536-2538) เป็นช่วงที่ถือได้ว่าดัชนีราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นสูงสุด นักลงทุนก็เข้ามาลงทุนมากทำให้มูลค่าราคาตลาดหลักทรัพย์

(Market Capitalization)มีมูลค่าสูงถึง 3.564 ล้านล้านบาทในปี 2538 ในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของตลาดหุ้นไทย เนื่องจากมีนักลงทุนให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์กันมากขึ้นและมีการลงทุนหลักทรัพย์กันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ แม้ว่าภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลังปี 2538 จะซบเซาลง พิจารณาจากดัชนีราคาหลักทรัพย์ในปี 2539 ดัชนีปิดที่ระดับ 831.57 จุด ในปี 2540 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ปิดที่ระดับ 372.69 จุด และในปี 2541 ดัชนีราคาหลักทรัพย์ปิดที่ระดับ 355.81 จุด แต่นักลงทุนก็ยังคอยติดตามและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มูลค่าราคาตลาดหลักทรัพย์(Market Capitalization)มูลค่า 1.268 ล้านล้านบาทช่วงนี้ถือเป็นยุคตกต่ำของตลาดหุ้นไทย โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ

พร้อมกันนี้นักลงทุนเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารจากสื่อหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะคำแนะนำจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีการเผยแพร่ในเอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์ ด้านสื่อหนังสือพิมพ์ก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับเอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์มีการนำมาเสนอในรูปแบบของข่าวสารข้อมูล บทความ บทสัมภาษณ์ คอลัมน์ และรายงาน(Special Report) มากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของนักลงทุนจะได้มีข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลข่าวสารว่า สิ่งที่เรายังขาดและจำเป็นต้องเร่งพัฒนาก็คือในเรื่องของข้อมูล เราต้องมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพให้นักลงทุนใช้พิจารณาตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตลาดหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์จะต้องช่วยกัน ซึ่งหากต้องการให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราต้องพัฒนาให้ข้อมูลมีการกระจายได้เร็วและไปสู่ลงทุนรายย่อยได้อย่างทั่วถึง (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์, 2533:5 อ้างถึงในวิจิตร อวิรุทธิ์ 2534:7)

โดยคุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์แล้วจะมีพื้นที่มากพอที่จะใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ อีกทั้งนักลงทุนและประชาชนส่วนใหญ่นิยมที่จะอ่านข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากสื่อหนังสือพิมพ์เป็นหลัก ดังนั้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงมักจะเลือกใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่เอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์มากที่สุด

วิธีการทำข่าวของนักข่าวสายหลักทรัพย์ของสื่อหนังสือพิมพ์จะมีบทบาทมากจะต้องให้ข้อมูลทางการลงทุนที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่ผู้รับสาร ทั้งที่เป็นนักลงทุนและประชาชนทั่วไป และสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการทำข่าวด้านหลักทรัพย์คือจะต้องรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้รับสารจะได้ นำข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ไปใช้ในการตัดสินใจการลงทุนได้ทันเวลาที่ แต่การให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ รวดเร็วที่สุด นักข่าวจะหาข้อมูลข่าวสารจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นแหล่งข่าวสาร

ดังนั้นวิธีการทำงานของนักข่าวสายหลักทรัพย์จะต้องเกี่ยวข้องกับแหล่งข่าวที่เป็นนักวิเคราะห์เป็นประจำอยู่เสมอ ๆ เพราะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ และนักข่าวสามารถที่จะหาข่าวได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะการให้ได้มาซึ่งเอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์ซึ่งเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นผู้จัดทำขึ้นมา เพื่อสนองตอบความต้องการของนักลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์(โบรกเกอร์)ที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้สังกัดอยู่ ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับการเผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึง นักข่าวก็จะทำหน้าที่ในการหาข้อมูลข่าวสาร (เอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์)มาให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความ เป็นไปของการลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทย

ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นทั้งในวงการเมือง การเงิน หรือด้านต่างประเทศ นักข่าวมักจะขอข่าวกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้ช่วยประเมินสถานการณ์นั้น ๆ ว่าจะมีผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์มากน้อยแค่ไหน อย่างไร เพื่อที่นักข่าวจะได้ทำข่าวและนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้เป็นข้อมูลนำไปใช้ตัดสินใจในการลงทุน

ปัจจุบันการวิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถทำได้ทั้งโดยการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐาน และเทคนิค เอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ อย่างฝ่ายวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ต่าง ๆ จึงได้รับความสนใจที่จะนำมาตีพิมพ์เผยแพร่

นักข่าวเมื่อได้เอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์มาแล้ว ในบางครั้งจะไม่ลงเอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์ตรง ๆ ตามนั้น แต่จะนำมาพิจารณาตามข้อมูลที่ได้อ่านว่าสิ่งใดพอที่จะนำมาประมวลลงเคราะห์ให้เป็นข่าวได้ดีกว่าก็จะนำเสนอในรูปแบบข่าว แทนการลงข้อมูลรายงานเฉย ๆ ในบางครั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ก็จะไม่พอใจที่นำเอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์ไปทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นข่าว

หน้าที่ของนักสื่อสารมวลชน เปรียบได้กับผู้เฝ้าประตูข่าวสาร(Gatekeeper) หรืออีกนัยหนึ่งเป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการคัดเลือกคลื่นกรองข่าวสารที่คณะวิจารณ์ต่อปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน เป็นผู้ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างเหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ ในสังคมกับประชาชนผู้รับสาร ดังนั้นนักสื่อสารมวลชนหรือนักหนังสือพิมพ์จึงดำรงสถานะเป็นตัวแทนสมมติของประชาชนที่ต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ให้ผู้อ่าน คอยสอดส่องสภาพความเป็นไปทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่เห็นว่ามีสาระประโยชน์สำคัญและควรจะต้องรู้ นำเสนอต่อสาธารณชน(นันทวัน สุชาติ, 2520)

นายกวี ชูกิจเกษม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) ให้ความเห็นว่านักข่าวหนังสือพิมพ์ที่โทรมาขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ นักวิเคราะห์จะให้ข้อมูลข่าวสารจากเอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์แก่นักข่าวทางโทรศัพท์ จะเห็นได้ว่ามีความคลาดเคลื่อนมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าความเข้าใจของนักข่าวยังมีน้อยจึงไปตีความเอาเองทำให้เนื้อหาผิดไปค่อนข้างมาก แต่ถ้าให้เอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์ในรูปเอกสารข้อมูลแฟกซ์ไปยังสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อให้ลงตีพิมพ์เผยแพร่ไปสู่นักลงทุนและผู้อ่านทั่วไปตรงนี้จะนำเสนอได้ถูกต้องสมบูรณ์ จึงอยากให้มีสารสนเทศในรูปแบบนี้มากกว่าที่จะเสนอในรูปแบบของข่าว นอกจากนี้นักข่าวบางคนเอาเอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์ไปแล้วไปนำเสนอเป็นในลักษณะของการตั้งประเด็นโดยใช้แหล่งสารจากนักวิเคราะห์มาอ้างอิง ซึ่งแบบนี้มักจะออกมาในลักษณะของการบิดเบือนข้อมูลทำให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มักจะไม่ค่อยอยากให้ข่าวสารข้อมูลแก่นักข่าว การให้เอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์จึงมักจะเลือกให้แก่นักข่าวที่ประเมินจากความเชื่อใจและใกล้ชิดกันมากกว่า สามารถจะนำเสนอด้วยความถูกต้อง

ส่วนหนึ่งที่นักวิเคราะห์ต้องการให้เอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์แก่นักข่าว เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ก็เพื่อผลด้านชื่อเสียงขององค์กร อันจะทำให้องค์กรมีลูกค้ายิ่งขึ้น โดยนักลงทุนจะพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้นักลงทุนได้(กวี ชูกิจเกษม, สัมภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2542)

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (แหล่งข่าว)กับนักข่าว(ผู้ส่งสาร)ในการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทำให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความขัดแย้งกัน โดยเฉพาะในประเด็นของการนำเสนอในรูปแบบของข่าว ที่แหล่งข่าวจะมองว่านักข่าวได้บิดเบือนข่าวที่ตนให้ไป ซึ่งเป็นผลจากบทบาทและหน้าที่ของทั้งนักข่าวสายหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีความแตกต่างกัน จึงทำให้วงการสื่อสารมวลชนรับรู้กันอยู่เสมอ

แต่ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักข่าวอย่างไรนั้น ด้านนักลงทุนก็มีความต้องการที่จะรับรู้ข่าวสารด้านธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ สืบเกิดได้จากความต้องการของนักลงทุนและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเฟื่องฟู ทำให้มีสื่อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน(ภาษาไทย)ออกวางตลาดมากในช่วงปี 2537-2540 ซึ่งมีทั้งแนวธุรกิจทั่วไปและแนวธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงเพื่อนักลงทุนในหุ้นอย่างเดียว มีทั้งสิ้น 11 ฉบับ คือ

1. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
2. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน
3. หนังสือพิมพ์คู่แข่งรายวัน
4. หนังสือพิมพ์วิญจักรรายวัน
5. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
6. หนังสือพิมพ์ไทยธุรกิจไฟแนนซ์
7. หนังสือพิมพ์ไทยไฟแนนเชียล
8. หนังสือพิมพ์สื่อธุรกิจรายวัน
9. หนังสือพิมพ์สยามโพสต์
10. หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น
11. หนังสือพิมพ์ไฟแนนซ์เชียลเดย์

แต่เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำตั้งแต่ปลายปี 2539 จนถึงปัจจุบันนี้(2542) สื่อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจได้ประสบปัญหาตามภาวะเศรษฐกิจที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตอยู่ในระดับสูง ทำให้ไม่อาจที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้จึงได้มีการทยอยปิดสื่อหนังสือพิมพ์ลงส่งผลให้ปัจจุบันมีสื่อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน(ภาษาไทย)เหลืออยู่ไม่กี่ฉบับได้แก่

1. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
2. หนังสือพิมพ์วิญจักร(มีปัญหาสภาพคล่องอยู่)
3. หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น(เป็นสื่อเฉพาะทาง)
4. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน(มีปัญหภายในองค์กรอยู่)

ข่าวสารข้อมูลของสื่อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวันจะมีความสำคัญต่อนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มาก เพราะจะช่วยในการตัดสินใจการลงทุนของนักลงทุนได้ทันเวลาที่ หลีกเสี่ยงการเกิดความเสียหายจากการลงทุนได้มาก นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารของสื่อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน

ชลลดา เสริมนิภารัตน์ ได้ทำการศึกษา “ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการสื่อสารของนักลงทุนกับการตัดสินใจซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน นักลงทุนส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ที่อ่านมากที่สุดคือกรุงเทพธุรกิจ โดยคอลัมน์ที่นักลงทุนอ่านกันมากที่สุดคือข่าวเศรษฐกิจ และธุรกิจ รองลงมาเป็นรายงานสรุปภาวะหุ้น

การศึกษาแหล่งข้อมูล การคัดเลือก การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ผู้วิจัยเห็นควรที่จะศึกษาเพราะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน(ภาษาไทย)รายเดียวที่ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงปัญหาภายในองค์กรอันจะมีผลกระทบต่อการนำเสนอเนื้อหาข่าวสารข้อมูลของสื่อหนังสือพิมพ์ได้ อีกทั้งหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเป็นสื่อที่นักลงทุนและผู้สนใจด้านธุรกิจให้ความเชื่อถือในเนื้อหาข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ในบรรดาสื่อหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน(ภาษาไทย)ฉบับอื่น ๆ

จากการสำรวจที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) พบว่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมีส่วนการจำหน่ายแก่สมาชิกถึง 70 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นการจำหน่ายผ่านเอเยนต์ วารสาร และจำหน่ายแก่ลูกค้าสถาบัน โรงแรม สายการบิน เป็นต้น และมีปริมาณการผลิตจริง 29,100,000 ฉบับในปี 2540 โดยเฉลี่ยวันละ 75,000 ฉบับ การสำรวจนี้ทำให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเป็นสื่อที่นักลงทุนให้ความสนใจเปิดรับข่าวสารมาก

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทำการศึกษาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ซึ่งเป็นสื่อแนวธุรกิจรายวันอีกฉบับที่มีจุดเด่นในด้านการเป็นสื่อหนังสือพิมพ์เฉพาะทาง ที่เน้นการนำเสนอข่าวสารข้อมูลด้านหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว และนางสาวบุษบา ศรีลาบึง บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น กล่าวว่ นักลงทุนก็ให้ความสนใจในการรับรู้ข่าวสารด้านธุรกิจหลักทรัพย์จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นค่อนข้างมาก สังเกตได้จากในแต่ละวันจะมีนักลงทุนจำนวนมากโทรศัพท์มาสอบถามการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น)รายตัวทุกวัน อีกทั้งเพราะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์เฉพาะด้านหลักทรัพย์เพียงรายเดียวที่มีอยู่ในประเทศไทย และมีการนำเสนอข่าวด้านธุรกิจหลักทรัพย์สนองความต้องการของนักลงทุนเป็นอย่างดี

จากที่กล่าวมาทำให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาว่า หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวันทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะด้าน และหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจทั่วไป มีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ได้จากบริษัทหลักทรัพย์(โบรกเกอร์)แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และมีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาให้ความสำคัญกับการนำเสนอเนื้อหา เกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวสาร การกำหนดรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์

ปัญหานำวิจัย

1. การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น และกรุงเทพธุรกิจ ฉบับแยกส่วนเศรษฐกิจ-การเงิน มีความแตกต่างกันในด้านรูปแบบ ความถี่ แหล่งข่าว และการนำเสนอประเด็นของเนื้อหาอย่างไร
2. มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกระบวนการเลือกสรร การกำหนดรูปแบบ และประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหนังสือพิมพ์
3. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีความคิดเห็นต่อการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหนังสือพิมพ์อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปริมาณความถี่ รูปแบบ แหล่งข่าว และประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นและกรุงเทพธุรกิจ ฉบับแยกส่วนเศรษฐกิจ - การเงิน
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกระบวนการเลือกสรร การกำหนดรูปแบบ และประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบรรณาธิการ หัวหน้าข่าว และผู้สื่อข่าวสายหลักทรัพย์ของหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน
3. เพื่อทราบความคิดเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ในฐานะแหล่งข่าวที่มีต่อการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์

ขอบเขตในการวิจัย

1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน ที่จะศึกษาหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับคือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น โดยจะทำการศึกษาทุกวันเป็นระยะเวลา 6 เดือน(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึง 30 มิถุนายน 2542)
2. สัมภาษณ์บรรณาธิการข่าว หัวหน้าข่าว และผู้สื่อข่าวสายหลักทรัพย์ของหนังสือพิมพ์ที่เลือกศึกษาฉบับละ 3-4 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน
3. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เฉพาะที่สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะเลือกเฉพาะเจาะจงจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

สมมติฐานในการวิจัย

1. หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวันที่เน้นเฉพาะข่าวหุ้น และทั่วไปต่างประเภทกัน มีปริมาณความถี่ รูปแบบการนำเสนอ และประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างกัน
2. หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวันมีแหล่งข่าวของการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ไม่ต่างกัน
3. ปัจจัยภายในองค์กรที่มีความแตกต่างกันเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการเลือกสรรรูปแบบการนำเสนอ และประเด็นของเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหนังสือพิมพ์
4. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีความคิดเห็นด้านลบต่อการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นมากกว่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน
2. ทำให้ทราบปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน
3. เพื่อทราบความคิดเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีต่อการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์
4. ผลการวิจัยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน ให้มีการนำเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้นในอนาคต

นิยามศัพท์

หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน หมายถึง หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่ออก สม่่าเสมอเป็นประจำทุกวัน เนื้อหาส่วนใหญ่เสนอข่าวสาร ข้อเท็จจริง และเหตุการณ์ปัจจุบันที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ธุรกิจต่าง ๆ รวมไปถึงด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ไม่เย็บเล่ม และไม่มีปก ในที่นี้แบ่งเป็น

- หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจทั่วไป หมายถึงหนังสือพิมพ์ที่เน้นการนำเสนอเนื้อหาทางธุรกิจ การค้า และเศรษฐกิจทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ ในงานวิจัยนี้จะเจาะจงเลือกหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ มีขนาด 4 หน้ายก
- หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจเฉพาะทาง หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่เน้นการนำเสนอเนื้อหา ทางธุรกิจด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในที่นี้หมายถึงเฉพาะทางด้านหลักทรัพย์ ในงานวิจัยนี้จะเจาะจงเลือก หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น มีขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดมาตรฐาน

นักข่าวสายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในงานข่าว ด้านหลักทรัพย์ในทุกลักษณะ ได้แก่ การแสวงหาข่าว การสื่อข่าว เรียบเรียง นำเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกสังคม มาถ่ายทอดต่อผู้อ่านในรูปของ ข่าว บทความ คอลัมน์ เป็นต้น

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ ปัจจัยต่าง ๆ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่านั้นต่อตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การ ลงทุนในหลักทรัพย์ โดยทำหน้าที่รวบรวมและประมวลข้อมูลที่เกิดขึ้น และเป็นผู้ที่สื่อข้อมูลและ ผลการวิเคราะห์ให้กับผู้อื่นได้อย่างลุ่มเหตุสมผลและมีหลักเกณฑ์

บริษัทหลักทรัพย์(โบรกเกอร์) หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ ซึ่งหมายความถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้

1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

เอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงกลยุทธ์การลงทุน สื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะออกเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายไตรมาส ตลอดจนรายปี โดยมีบริษัทหลักทรัพย์(โบรกเกอร์)เป็นผู้จัดทำ และบทสัมภาษณ์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

แหล่งข่าว หมายถึง การได้มาและอ้างอิงแหล่งข่าวสารของหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน โดยจำแนกเป็น

- แหล่งข่าวประจำ ได้แก่ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่หนังสือพิมพ์ติดต่อเป็นประจำ เมื่อเกิดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ขึ้น เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัทหลักทรัพย์(โบรกเกอร์)
- แหล่งข่าวพิเศษ ได้แก่ แหล่งข่าวสารที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ผู้บริหารระดับสูงของโบรกเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักธุรกิจ
- แหล่งข่าวจากสำนักข่าว ได้แก่ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่หนังสือพิมพ์ได้จากสำนักข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการนำเสนอข่าวสารการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผ่านสำนักข่าวต่าง ๆ เช่น สำนักข่าวรอยเตอร์ สำนักข่าวบิสนิวส์
- แหล่งข่าวจากสิ่งตีพิมพ์ ได้แก่ เอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์ที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงกลยุทธ์การลงทุน สื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายไตรมาส หรือรายปี

ทั้งนี้การนำเสนอแต่ละครั้งอาจมีแหล่งข่าวมากกว่า 1 แหล่งก็ได้

การคัดเลือกและการนำเสนอ หมายถึง วิธีการและขั้นตอนในการคัดเลือกการลำดับความสำคัญของเนื้อหาเอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงตีพิมพ์ ซึ่งมีปัจจัยหลายประการที่มีบทบาทและส่งผลต่อกระบวนการดังกล่าว ในที่นี้แบ่งเป็น ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ นโยบายของหนังสือพิมพ์ เจ้าของ บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าว และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ ตัวแหล่งข่าว นโยบายขององค์กรของแหล่งข่าว

รูปแบบเนื้อหา หมายถึง การปรากฏของเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน โดยมีรูปแบบการนำเสนอโดยหลัก ๆ แบ่งออกเป็นดังนี้

1. การเสนอในรูปแบบของข่าว จะเป็นการนำเสนอแบบการรายงานข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งจะ เป็นข้อมูลหนึ่งที่นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อขายหุ้น และข่าวลักษณะนี้มัก จะปรากฏในเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์พร้อมคำแนะนำจาก นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
2. การเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะ Special Report โดยสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน มักจะนำเสนอเปิดพื้นที่ไว้ลงโดยเฉพาะ อาทิ รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นการ ตีพิมพ์ตารางข้อมูล ปริมาณการซื้อขายหุ้นทุกวัน ราคาปิด ราคาสูงสุด-ต่ำสุด ดัชนี และพอร์ตการลงทุน รวมถึงนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เป็น ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่
3. การเสนอในรูปแบบของบทความ และบทสัมภาษณ์ โดยสื่อมวลชนจะนำเอกสารข่าว วิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มานำเสนอในรูปแบบของบทความ
4. การเสนอในรูปแบบของคอลัมน์ นักข่าวจะเปิดพื้นที่และมีหัวเรื่องคอลัมน์ออก เป็นประจำทางสื่อหนังสือพิมพ์ โดยจะนำเอกสารข่าววิเคราะห์หลักทรัพย์มานำเสนอ ภายใต้อคอลัมน์นั้น ๆ อาทิเช่น คอลัมน์"ลุยตลาดหุ้นกับไทยชากรุง" โดยเอกพิทยา เตี่ยมคงเอก จากบริษัทหลักทรัพย์ไทยชากรุง ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ หมายถึง เนื้อหาที่เป็นข้อมูลข่าวสารเฉพาะ เกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาด้านหลักทรัพย์ หนังสือพิมพ์แนว ธุรกิจรายวันจะมีการนำเสนอในหลายรูปแบบ อาทิเช่น รูปแบบข่าว บทความ/บทสัมภาษณ์ คอลัมน์ และ Special Report โดยได้ข้อมูลข่าวสารจากเอกสารข่าวการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ บริษัทหลักทรัพย์(โบรกเกอร์) เป็นผู้จัดทำขึ้น หรือจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหารระดับสูง ของโบรกเกอร์ หรือจากสำนักข่าวรอยเตอร์ สำนักข่าวบีบีซี หรือสื่ออื่น ๆ รวมถึงการได้จาก นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยตรง ซึ่งเนื้อหาที่กล่าวนี้จะมีการนำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ตัวอย่าง เช่น หัวข่าว "พัฒนสินแนะลงทุนกลุ่มพลังงาน PETTEP-EGCOMP-BANPU เด่น" ของนสพ. ข่าวหุ้น ฉบับวันที่ 25-27 มิ.ย. 2542 หน้า 5 , หัวข่าว " 'กลุ่มสื่อสาร' ฐานะเริ่มกระเตื้อง โบรก แฉหุ้นแอดวานซ์-ชินวิตร" ของนสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 พ.ค. 2542 หน้า 17 เป็นต้น

ประเด็นของเนื้อหา หมายถึง การปรากฏของเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ในหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจรายวัน มีประเด็นของเนื้อหาในการนำเสนอที่ให้

- ข่าวสารทั่ว ๆ ไป คือ การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เน้น
การนำเสนอข่าวสารทั่ว ๆ ไป ตัวอย่างเช่น

หัวข้อ "BBC ตั้งโต๊ะซื้อไทยอกริฟูดส์ เสนอราคาหุ้นละ 10 บาท"

ประเด็น บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์(BAM) ยื่นคำเสนอซื้อหุ้นของ
บริษัทไทยอกริฟูด (TAF) ในสัดส่วน 63.4 % รวมมูลค่า 263 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท

(นสพ.ข่าวหุ้น, 20 เมษายน 2542, หน้า 6)

หัวข้อ "ดัชนีผันผวนขยับ 1.42 % - กังวลเฟดปรับตบ."

ประเด็น ตลาดหุ้นเอเชียเพื่อนบ้านปรับขึ้นตลอดทั้งวัน แต่ดัชนีราคาหุ้นไทยปรับขึ้น
เพียง 1.42 % เหตุจากนักลงทุนไทยยังมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่ แม้ว่าตัว
เลขการจ้างงานเดือนพ.ค.ของสหรัฐอเมริกาจะออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์

(นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 8 มิถุนายน 2542, หน้า 17)

- ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ คือ การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุน
ตัวอย่างเช่น หัวข้อ " 'กลุ่มสื่อสาร' ฐานะเริ่มกระเตื้อง โบกกระหน่ำแอดวานซ์-ชินวิตร"

ประเด็น ผลประกอบการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสไตรมาสแรก ปรากฏว่า มีกำไร
สุทธิ 871.64 ล้านบาทเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 1,742.63 ล้านบาท

(นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 19 พ.ค. 2542, หน้า 17)

หัวข้อ "ต่างชาติไล่ซื้อ ธุรกิจโรงแรม ขาดทุนน้อยสุด"

ประเด็น สำหรับผลการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
งวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2541 บริษัทดุสิตธานี มีกำไร 564.34 ล้านบาท ขณะที่รอยัลการ์
เด็น ริชอรัท มีกำไร 227.59 ล้านบาท เซ็นทรัลพัฒนา มีกำไรสุทธิ 187.85 ล้านบาท โรงแรม
ราชดำริ กำไรสุทธิ 180.93 ล้านบาท...

(นสพ.ข่าวหุ้น, 31 มี.ค. 2542, หน้า 1)

- **ชี้แนะ** คือ การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ต้องการจะชี้แนะ ตัวอย่างเช่น หัวข่าว "กลัว TT&T – ชินสมคบ สร้างข่าวปั่นราคา"

ประเด็น จากกรณีที่มีข่าวว่าบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่นส์ สนใจเทกโอเวอร์ทีทีแอนด์ที เพราะต้องการได้เครือข่ายโทรศัพท์ต่างจังหวัด 1.5 ล้านเลขหมายมาดำเนินการเอง เพื่อผูกขาดระบบสื่อสาร ปรากฏว่านักลงทุนรายใหญ่เริ่มเทขายหุ้นทิ้ง โดยตั้งสมมติฐานว่า ดีลเป็นไปได้ (นสพ.ข่าวหุ้น , 29 มิถุนายน 2542, หน้า 1)

หัวข่าว "มอร์แกนหนุนซื้อปตท.สม. แนวน้อมราคาขึ้นอีก 20 %"

ประเด็น งานวิจัยของมอร์แกนสแตนเลย์ ดิน วิตเตอร์ วิเคราะห์หุ้นกลุ่มพลังงานของไทย แนะนำนักลงทุนควรซื้อปตท.สม. ที่ราคา 304 บาท เนื่องจากมีผลประกอบการโดดเด่น ราคาหุ้นขยับขึ้นอีก 20 % ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าหุ้นจะขึ้นไปที่ราคา 365 บาทต่อหุ้น (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 21 มิถุนายน 2542, หน้า 17)

- **พยากรณ์** คือ การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ต้องการจะคาดการณ์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น

หัวข่าว "TRU ยอมรับธุรกิจยานยนต์โต เหมาะถ้อยยาวสภาพคล่องต่ำ"

ประเด็น โบรกเกอร์วิเคราะห์ว่าแนวโน้มธุรกิจรถยนต์เริ่มปรับตัวขึ้น หุ้นในกลุ่มยานยนต์ที่น่าสนใจและแนะนำให้ลงทุนคือหุ้นของบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) หรือ TRU แต่นักลงทุนต้องระวังในเรื่องสภาพคล่องค่อนข้างต่ำด้วย

(นสพ.ข่าวหุ้น, 19 เมษายน 2542, หน้า 6)

หัวข่าว "เมอร์ริลลินชี้หุ้นไทยทะยานแตะ 650 สิ้นปี"

ประเด็น บล.เมอร์ริลลินชี้ ภัทร ปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ดัชนีหุ้นไทย สิ้นปี 2542 จากเดิมที่ระดับ 450 เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 650 จุด เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยพัฒนาดี ขึ้นกว่าที่คาดไว้ และความเสี่ยงในการทำกำไรลดลง ตลอดจนแนวโน้มสำหรับการก่อกำหนดลด

(นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 19 พฤษภาคม 2542, หน้า 17)